
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒ ประจำปี  ๒๕๖๓  
วันที่  ๒๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓   

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าประชุม จำนวน    ๒๑   คน    รายนาม ดังนี้ 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

นายวิโรจน์        โชติกลาง 

นายวิทูร           รัตนนิชาญ 

นายเนตร          พรมเรนท์ 

นายจำนงค์        ถังกระโทก 

นางไข่ขวัญ        สภุัทโรบล 

นายเวทย์          แว่นกลาง 

นายจิรพัฒน์        กริ่งกลาง 

นายบัณฑิต       นนทผ่องศรี 

นายปริญญา      เถื่อนกลาง 

นายสิทธิชัย       ฉนำกลาง 

นายกิติภูมิ        กฤตยามนตรี 

นายสายัน        อ่อนดี 

นางอรุณ         เจริญวงศ์ 

นายสมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

นางขนิษฐา     ชุติภัควัต 

นายพนัส       ด้อมกลาง 

นายสด         โรงกลาง 

นายสมหมาย  โสนกลาง 

นายไชยพร    ชะม้ายกลาง 

นางสมหวัง    ศิริมาตย์ 

นางรวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

นายฉลอง      เฉียงกลาง 

นายประจักษ์  ขุดโพธิ์ 

นางสาวจงจินต์  โจกกลาง   

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

เลขานุการสภา อบต. 

วิโรจน์      โชติกลาง 

- ลา - 

เนตร        พรมเรนท์ 

จำนงค์      ถังกระโทก 

ไข่ขวัญ      สุภัทโรบล 

เวทย์        แว่นกลาง 

- ลา - 

บัณฑิต      นนทผ่องศรี 

- ลา - 

สิทธิชัย      ฉนำกลาง 

กิติภูมิ      กฤตยามนตรี 

สายัน       อ่อนดี 

อรุณ        เจริญวงศ์ 

สมศักดิ์  ดอกทุเรียน 

ขนิษฐา     ชุติภัควัต 

พนัส        ด้อมกลาง 

สด          โรงกลาง 

- ลา- 

ไชยพร     ชะม้ายกลาง 

สมหวัง     ศิริมาตย์ 

รวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

ฉลอง       เฉียงกลาง 

ประจักษ์   ขุดโพธิ์ 

จงจินต์     โจกกลาง  

ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์  



-๒- 
 

  ผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน     ๑๔    คน      รายนาม ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

 

 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง 

นายชอบ  กลึงโพธิ์ 

นางสาวอรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

นางมานิดา  ธนาฒยนันต์ 

นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

นายดนัย  วิชัยวัฒนา 

นางนพภา  ยอพันดุง 

นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ 

นางแสงจันทร์   พยัพกลาง 

นางณัฐรินีย์   ไชยโคตร 

นางสาวไรฝน  อยู่สืบเชื้อ 

นายภณ  วงศ์ธรรมะ 

นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง 

 

นายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

เลขาฯนายก อบต.โตนด 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

ผู้อำนวยกองช่าง 

หัวหน้าสำนักปลัด 

รก.ผอ.กองการศึกษา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

นักวิชาการคลังชำนาญการ 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

จพง.ธุรการชำนาญงาน 

 

สุรเทพ  ปั่นกลาง 

ชอบ  กลึงโพธิ์ 

อรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

มานิดา   ธนาฒยนันต์ 

ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

ดนัย    วิชัยวัฒนา 

นพภา   ยอพันดุง 

ธนวรรณ   เทศสูงเนิน 

ริสา      โปร่งสันเทียะ 

แสงจันทร์  พยัพกลาง 

ณัฐรินีย์   ไชยโคตร 

ไรฝน     อยู่สืบเชื้อ 

ภณ       วงศ์ธรรมะ 

กนกศรี   ศรีทองหลาง 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



-๓- 

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.   

ประธานสภาฯ  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ - การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันนี้มีสมาชิกฯ     
เลขานุการสภาฯ เข้าประชุมจำนวน ๒๑  คน ลาป่วย จำนวน ๔ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วม

ประชุม ๑๔ คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ            
ประธานสภาฯ -ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต. มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายก 

อบต. 
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง - กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม ดังนี้     

นายก อบต. ๑.) แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ประสานให้ประชาชนในพ้ืนที่ เตรียมเปิดบ้าน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะออกพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก  

 ๒.) การเกิดปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทาง อบต.โตนด ได้ดำเนินการยืมเครื่อง
สูบน้ำขนาดใหญ่จาก อบต.บิง และท่อสูบน้ำจาก อบต.ลำมูล มาเพ่ือดำเนินการสูบน้ำและ
ได้มอบหมายรองชอบดูแลเรื่องน้ำ เพ่ือจัดหาน้ำเข้าสระประปา ต่อไป 

 ๓.) กองทุนไฟฟ้าได้สนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) โครงการขุดลอกสระประปาบ้าน
ด่านทองหลาง  ก็ขอฝากรองชอบและท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  จัดหาที่ทิ้งดินต่อไป 

ประธานสภาฯ -เรื่องโรคไข้เลือดออก หมูที่ ๙  มีผู้เป็นไข้เลือดออก จำนวน ๑๒ ราย ก็ขอกำชับให้เฝ้าระวัง
และช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปกว่านี้ 

มตทิี่ประชุม                - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 
 -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ - เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

๓.๑ การพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่  ๒) ประจำปี  ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ -ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีความจำเป็น
จะต้องขออนุมัติจากสภาฯ เพ่ือนำไปปฏิบัติ ให้ เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้ านให้ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ขอเชิญท่าน นายก อบต.ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือให้สภาฯ
ได้พิจาณาต่อไป  

 
 
 



 
-๔- 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายสุรเทพ ปั่นกลาง นายก       
นายกอบต.  อบต.ตามที่ได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ฉบับ

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ ให้สภาฯ ได้พิจารณาเนื่องจากในการนำนโยบาย
ต่างๆ ไปปฏิบัติ นั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

น.ส.ริสา โปร่งสันเทียะ -อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปก 
นักวิเคราะหน์โยบายฯ ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
นายสุรเทพ ปั่นกลาง -ซึ่งในร่างแผนฯ ฉบับนี้มีโครงการที่หมู่บ้านจะต้องดำเนินการ เพ่ือให้ทันต่อการแก้ไขปัญหา 
นายก อบต. ของหมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านก็เสนอผ่านขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชนมาแล้ว และได้ผ่าน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เพ่ือพิจารณาฯเรียบร้อย
แล้วนั้น เมื่อวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๓  ดังนั้น จึงจำเป็นที่กระผมจะต้องนำเสนอต่อสภาฯ 
เพ่ือให้ได้มีการพิจารณา เห็นชอบ และประกาศใช้เพ่ือนำไปปฏิบั ติต่อไป กระผมจึงขอ
นำเสนอร่างแผนดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายวาระประชุม)      

ประธานสภาฯ      -ตามที่ท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้สภาฯได้
รับทราบไปแล้วนั้น และได้พิจารณากันนานพอสมควรแล้ว  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
อภิปรายในประเด็นใดหรือไม่ 

มติที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ในลำดับต่อไป จะให้ที่ประชุมได้ลงมติในการพิจารณาว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี 
๒๕๖๓  

 -ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓  กรุณาลงมติ 

มติที่ประชุม -มีมติ เห็นชอบ  จำนวน  ๑๙  เสียง  
ประธานสภาฯ -ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ฉบับ

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓  กรุณาลงมติ 
มติที่ประชุม -ไม่มี  (ลา ๔  เสียง) และงดออกเสี ยง ๑  เสียง (นายวิ โรจน์  โชติกลาง ตำแหน่ ง          

ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ -สรุปที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
 
 
 



-๕- 

ระเบียบวารที่ ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายสุรเทพ ปั่นกลาง ๑.เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่  

นายก อบต.   

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี ๑.ท่อระบายน้ำ ขอหมู่ที่ ๕ ที่เชื่อมต่อไปหนองผีใต้ ซึ่งบ่อพักได้เกิดการชำรุด อยากสอบ 

ส.อบต.ม.๕ ถามว่า มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือไม่ 

 ๒.ระบบความปลอดภัยหน้าโรงเรียน อยากให้มีไฟกระพริบไว้เพื่อความปลอดภัย 

 นายเนตร  พรมเรนท์ -ขอสอบถาม เรื่องถังขยะ หมู่ที่ ๑ ต้องการถังขยะ ประมาณ ๔-๕ ถัง  

ส.อบต.ม.๑ 

นายสุรเทพ ปั่นกลาง -เรื่องซ่อมแซมบ่อพักชำรุด ก็จะขอตั้งไว้งบประมาณหน้า เนื่องจากงบประมาณปีนี้ไม่ 

นายก อบต. เพียงพอต่อการซ่อมแซม  

 -เรื่อง ถังขยะ ได้แจกจ่ายไปครบแล้ว ถ้าต้องการต้องรองบประมาณปี ๒๕๖๔  

 -ฝากเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลอย่าให้เกิดการแพร่ระบาด

ของโรคนี้ ร้ายแรงพอๆ กับโรคโควิด-๑๙ ก็ขอให้ช่วยกันแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

พ้ืนที่ทราบ ทาง อบต.ก็จะดำเนินการออกพ่นสารเคมีให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านต่อไป  

นายชอบ กลึงโพธิ์ -เรื่องน้ำ กระผมได้ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาน้ำเข้าสระประปา เพ่ือให้พ่ีน้องชาวตำบล 

รองนายก อบต. โตนดได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ  ก็เป็นที่น่าพอใจ น่าจะได้ใช้น้ำกันอย่างเพียงพอ 

ประธานสภาฯ  -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

และพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐ น.   
 

 
                       -ปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์-  ผู้บันทึกการประชุม 
                      (นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
 
 
 



-๖- 
 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                         -เวทย์   แว่นกลาง- 
                                 (นายเวทย์   แว่นกลาง) 
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๒               
                                             
               -สายัน   อ่อนดี- 
                    (นายสายัน   อ่อนดี) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๕ 

                       -ประจักษ์   ขุดโพธิ์- 
                                (นายประจักษ์    ขุดโพธิ์)    
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู ่ ๑๑    
  
 
        รับรองรายงานการประชุม      
  
           -วิโรจน์   โชติกลาง- 
        (นายวิโรจน์  โชติกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 


